

\*\*\*

Số: 10-BC/BCN-24/FTS

Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Sơ kết Chương trình công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky 06 tháng đầu năm 2024

-----

Thực hiện Chương trình Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024;

Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky báo cáo sơ kết Chương trình công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky 06 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm đã tổ chức **18** chương trình, chiến dịch tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp<sup>1</sup>, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó lấy cộng đồng là trung tâm, chủ thể của hành động. Tiếp tục phát triển có hiệu quả các dự án, chiến dịch, chương trình đã phát triển trong hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly To Sky theo hướng có chiều sâu, trọng tâm, bền vững, tạo dấu ấn xã hội tích cực, hỗ trợ có hiệu quả cho người dân, đặc biệt là người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo môi trường, và điều kiện thuận lợi cho thành viên, tình nguyện viên phát triển, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tiếp tục triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm. Coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm tại một địa bàn, giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn.

##### 1.1. Tình nguyện phát triển văn hóa – giáo dục

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCN-23/FTS, ngày 03/01/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc triển khai “Tủ sách Bò câu trắng” giai đoạn 2023 – 2025, xây dựng phương án dài hạn phát triển Dự án trong thời gian tới. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Nhóm triển khai Dự án “Tủ sách Bò câu trắng” trao **13** thư viện, tủ sách Bò câu trắng, hơn **2.750** cuốn sách, truyện các loại cho các

---

<sup>1</sup> Triển khai tại hơn 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó trọng tâm tại Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Điện Biên,...

các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, khó khăn<sup>2</sup>.

Chi nhánh Gia Lai triển khai Chương trình “*Lì xì sách*” năm 2024 tặng 400 cuốn sách, truyện các loại cho các thư viện, không gian đọc cộng đồng góp phần tạo nét văn hóa đẹp nhân dịp đầu năm mới thay cho những phong bao lì xì cho các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội, trường học vùng cao, thư viện, không gian đọc cộng đồng<sup>3</sup>, góp phần lan toả văn hoá đọc, tạo thói quen đọc sách, tạo cơ hội được tiếp cận với sách, đặc biệt là cộng đồng trẻ em yếu thế, trẻ em vùng cao, nâng cao chất lượng, số lượng đầu sách của các thư viện cộng đồng<sup>4</sup>;

Tham gia Chương trình giao lưu “*Mừng tuổi sách*” với vai trò diễn giả tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh cùng Hệ sinh thái Cây nèn với mong muốn viết tiếp sứ mệnh văn hóa hóa đọc với phong trào “Mừng tuổi bằng sách”, “Lì xì bằng sách” cho người thân, bạn bè đồng nghiệp mỗi dịp Lễ, Tết,... và hơn tất cả mong muốn sách sẽ đi vào cuộc sống của mỗi người Việt một cách tự nhiên, như một thói quen, một nét văn hóa thường nhật<sup>5</sup>.

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo Ban Quản lý các Dự án các cấp Nhóm triển khai tạo và mời tham gia nhóm trò chuyện (group chat) cập nhật thông tin, dữ liệu, tiếp nhận hỗ trợ Dự án Tủ sách Bò câu trắng theo công văn số 18-CV/BCN-24/FTS, ngày 28 tháng 01 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky nhằm hỗ trợ kịp thời, tổ chức các hoạt động khuyến đọc và kết nối Ban Giám hiệu các Trường, các cơ sở bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ từ Dự án Tủ sách Bò câu trắng, Quý thầy, cô giáo phụ trách quản thư, Đại diện các mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội được nhận hỗ trợ từ Dự án Tủ sách Bò câu trắng.

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/BCN-24/FTS, ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Năm 2024 nhằm tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó phối hợp cùng Huyện Đoàn, Hội LHTN Việt

---

<sup>2</sup> Thực hiện 03 công trình Thư viện Bò câu trắng tặng các trường: Trường THCS Nguyễn Huệ (Thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai); Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Đăk Ó, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Tặng 10 Tủ sách Bò câu trắng cho các lớp học tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

<sup>3</sup> Chi nhánh Gia Lai trích nguồn sách của Dự án Tủ sách Bò câu trắng để thực hiện Chương trình “Lì xì sách” năm 2024 tặng đến Thư viện Harry Dan và Không gian đọc Hy vọng

<sup>4</sup> Trao tặng 200 cuốn sách tặng Thư viện Harry Dan (Số 140 Lê Văn Tám, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); tặng 200 cuốn sách tặng Không gian đọc Hy vọng (Số 39 đường 33, tổ 19, phường Trần Lâm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

<sup>5</sup> Sáng ngày 28/01/2024, tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Chương trình giao lưu "Mừng tuổi sách" với sự tham gia của nhiều diễn giả, tác giả sách, đại diện các nhà xuất bản, các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa đọc cùng nhiều bạn đọc. Chương trình do Hệ sinh thái Cây nèn phối hợp cùng nhà xuất bản tổ chức. Về diễn giả chương trình có Nhà văn Đông Vy – Đồng tác giả cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Nhà văn Văn Thành Lê – Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả của nhiều tập truyện ngắn, truyện dài, tản văn trong đó có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi, Anh Lê Văn Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Sáng lập Dự án Tủ sách Bò câu trắng.

Nam huyện, Hội đồng Đội huyện Bình Chánh đề tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 – Chủ đề “*Đọc sách chấp cánh ước mơ*” tại Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh<sup>6</sup>.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm triển khai hiệu quả các hoạt động tiếp sức đến trường, triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới lồng ghép, thông qua nhiều chuỗi hoạt động, đợt hoạt động tình nguyện lớn như: Tình nguyện mùa Xuân, Tháng ba biên giới, Ngày làm việc tốt, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè,...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 15-KH/BCN-23/FTS, ngày 30/6/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc triển khai Dự án “*Màn hình chia sẻ*” (Screen Share) giai đoạn 2023 - 2025 nhằm vận động ủng hộ, hỗ trợ máy tính, điện thoại thông minh và các thiết bị, linh kiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến cho các em học sinh khó khăn, người dân tộc thiểu số, hiếu học và giáo viên vùng sâu vùng xa, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo các cấp Nhóm tiếp tục đẩy mạnh vận động cộng đồng quan tâm, đồng hành, tài trợ để thực hiện dự án.

## **1.2. Tình nguyện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng**

Lĩnh vực y tế cộng đồng đã được Nhóm từ thiện Fly To Sky quan tâm trong suốt thời gian qua. Trong đó, “*Không thiếu chăm sóc y tế cơ bản*” là 01 trong 05 “KHÔNG” mà Fly To Sky đặt ra để cùng nỗ lực hành động để hiện thực hóa mục tiêu.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch số 12-KH/BCN-23/FTS, ngày 31/5/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc Dự án “Fly+ Healthbox” giai đoạn 2023 – 2025, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo các Chi nhánh, các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc tập trung vận động nguồn lực trang bị túi sơ cứu cho các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng cao, có hoàn cảnh khó khăn, ở biên giới, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số, gia đình có người yếu thế, các cơ sở bảo trợ xã hội, lớp học vùng cao, nhà sinh hoạt cộng đồng,... để trang bị các sản phẩm y tế cơ bản trong gia đình, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ tiếp cận với y tế, qua đó đã trao tặng được **29** túi sơ cứu và **1000** cuốn sổ tay sơ cứu<sup>7</sup>.

Ngày 23/3/2024, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã ký kế hoạch phối hợp tổ chức triển khai Dự án Fly+ Healthbox năm 2024 và tổ chức các hoạt động góp phần nâng

---

<sup>6</sup> Tại chương trình, Nhóm đã trưng bày, giới thiệu 05 gian hàng về sách; Tổ chức 01 gian hàng trang trí, vẽ bìa sách và nhân vật trong sách yêu thích; Lắng nghe, chia sẻ của các diễn giả về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với học sinh; Trao tặng 300 cuốn sách, truyện, bổ sung nguồn sách cho Thư viện yêu thương - Dự án Tủ sách Bò câu trắng thực hiện tại Trường TH Lê Minh Xuân 2; Trao tặng 10 Tủ sách Bò câu trắng (Mỗi tủ sách bao gồm 01 kệ sách treo tường và 30 cuốn sách, truyện thiếu nhi) cho các lớp học tại 01 Trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bình Chánh.

<sup>7</sup> Trong 06 tháng đầu năm 2024, Nhóm đã Trao tặng 05 túi sơ cứu trong khuôn khổ Ngày hội tình nguyện “Xuân gắn kết” năm 2024 vào ngày ngày 05/02/2024 cho các em tại Làng trẻ em SOS Pleiku; Trao tặng 24 túi sơ cứu (14 túi cá nhân và 10 túi Ultralight) cho các cá nhân đạt giải thưởng và đại sứ truyền thông, Ban Giám khảo Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” năm 2024; Triển khai tiếp nhận tài trợ và tổ chức quy đổi 1000 cuốn sổ tay sơ cứu trong khuôn khổ của Chương trình “Đôi sách lấy cây” năm 2024.

cao nhận thức và hỗ trợ tiếp cận với y tế cơ bản với Công ty TNHH 1Life, trong đó tập trung nhiều nội dung trọng tâm như:

+ Trang bị các túi sơ cứu, sổ tay sơ cứu 1Life cho nhóm người yếu thế, cộng đồng khắp Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ tiếp cận với y tế cơ bản;

+ Tổ chức trích 1.000đ/sản phẩm bán ra của 1Life trong năm 2024 để ủng hộ vào Quỹ thực hiện Dự án Fly+ Healthbox theo mô hình dự án Together We Fight . Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để lan tỏa ý nghĩa của hoạt động;

+ Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn thực hành sơ cứu tại nhà, phòng và chống các bệnh cơ bản trong cộng đồng miễn phí cho các nhóm đối tượng thụ hưởng của Dự án và thành viên, tình nguyện viên của Nhóm từ thiện Fly To Sky, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ tiếp cận với y tế cơ bản; Tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, tận dụng đa dạng các nền tảng truyền thông mạng xã hội hiện nay được giới trẻ tương tác, sử dụng nhiều để lan tỏa, chia sẻ, nâng cao nhận thức, hiểu biết và kỹ năng của người dân, cộng đồng và xã hội đối với hoạt động sơ cấp cứu. Tích cực triển khai các cuộc thi, trào lưu, xu hướng tích cực về y tế cộng đồng, thực hành sơ cứu trên không gian mạng thu hút thành viên, tình nguyện viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng, làm theo; Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội.

Ngày 06/4/2024, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã tham dự Sự kiện cộng đồng Giới thiệu Kỹ năng Sơ cứu và Túi sơ cứu với Chủ đề “Chủ động không chủ quan” theo lời mời của Ban Tổ chức Chương trình tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) với mục đích giới thiệu đến người dân TP. Hồ Chí Minh tầm quan trọng của kỹ năng sơ cứu và túi sơ cứu, truyền cảm hứng cho tất cả người tham gia trao đổi kỹ năng sống vô cùng thiết yếu và quan trọng này. Sự kiện được tổ chức sáng tạo qua hình thức các trạm trải nghiệm, tạo không khí vui tươi và tăng tương tác trong quá trình tham gia.

Do tình hình thực tiễn tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thiếu nhân sự và 06 tháng đầu năm với nhiều chiến dịch, chương trình rộng khắp nên Nhóm chưa tổ chức “Ngày hội thành viên Fly To Sky hiến máu tình nguyện”; Tuy nhiên, Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng đã có chỉ đạo các đơn vị truyền thông tích cực lan tỏa, tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện, khuyến khích thành viên, tình nguyện viên, bạn bè, gia đình người thân tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu<sup>8</sup>.

### **1.3. Tình nguyện hỗ trợ phát triển kinh tế**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Nhóm từ thiện Fly To Sky tiếp tục nghiên cứu phương án, xin ý kiến tư vấn của các đơn vị có kinh nghiệm để xây dựng ý tưởng

---

<sup>8</sup> Đã đăng 01 tuyến tin Chào mừng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7/4

các dự án, chương trình, chiến dịch hỗ trợ người dân yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn có sinh kế, có công ăn việc làm ổn định, bền vững.

Hiện nay cơ bản chưa thể hình thành dự án do chưa đủ năng lực thực tiễn và kinh nghiệm triển khai nên cần có thời gian học hỏi, nghiên cứu, bên cạnh đó cần tìm kiếm các giải pháp để thực hiện hỗ trợ người dân gắn với thực tiễn và năng lực của tổ chức.

#### **1.4. Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng**

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm đã tổ chức các chương trình, hoạt động gắn với nhu cầu của đời sống xã hội, tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, người dân tộc thiểu số, thanh thiếu nhi yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm đã xây dựng kế hoạch, gửi công văn mời các đơn vị tham gia tài trợ, đồng hành để tổ chức Hành trình “*Chia sẻ yêu thương*” nhằm chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng trẻ em, người yếu thế tại các mái ấm, trung tâm bảo trợ xã hội tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, dự kiến sẽ triển khai trong Quý III, IV năm 2024.

Dự án “*Food Drive Vietnam*” hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo lương thực dài hạn, xóa đói và đảm bảo dinh dưỡng cho người yếu thế, dễ bị tổn thương đặc biệt là người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ tại TP. Hồ Chí Minh hiện đã được Ban Chủ nhiệm Nhóm thống nhất tạm dừng vận động nguồn lực theo định hướng của Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh), thay vào đó tập trung nghiên cứu phương án để hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tập trung phát triển dự án “*Quà chia sẻ*” và các chương trình trong hệ thống của dự án trong đó trọng tâm vận động, quyên góp quần áo cũ, vận động bánh kẹo dư sau Tết để hỗ trợ cho người dân, thanh thiếu nhi khó khăn, yếu thế.

Hưởng ứng Chương trình Xuân Tình nguyện năm 2024 và triển khai có hiệu quả dự án “*Quà chia sẻ*”, ngày 09/01/2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm ban hành kế hoạch số 02-KH/BCN-24/FTS về việc tổ chức chiến dịch cộng đồng “*Tết chuyên tay*” năm 2024 nhằm vận động cộng đồng quyên góp bánh kẹo, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, chưa được sử dụng, còn hạn sử dụng (Không nhận thực phẩm tươi sống) “*chuyên tay*” không khí và niềm vui của những ngày Tết vừa qua đến với trẻ em khó khăn khu vực biên giới, bên cạnh đó góp phần chung tay chống lãng phí thực phẩm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên

Việt Nam và các tầng lớp trong xã hội tham gia chăm lo, đồng hành, làm những việc tử tế, sẵn sàng chung sức vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội<sup>9</sup>.

Nhóm từ thiện Fly To Sky cũng phối hợp cùng Dự án Hành trình Tử tế by Anna (do Công ty Kính mắt Anna khởi xướng) tổ chức triển khai Chương trình “Hành trình tử tế by Anna” tại Mái ấm Truyền tin (TP. Hồ Chí Minh) để hỗ trợ cho các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế được hỗ trợ khám mắt miễn phí và được tài trợ kiểm tra, đo và sử dụng Mắt kính Anna miễn phí đến năm 18 tuổi<sup>10</sup>.

Ngày 19/12/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã triển khai Kế hoạch số 29-KH/BCN-23/FTS về việc Dự án gây quỹ cộng đồng “*Together We Fight*” giai đoạn 2023 - 2025. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ký kết thỏa thuận hợp tác dự án với 02 đơn vị: Cầu Treo Coffee và Amazing Specialty Coffee, qua đó đã thu về được 2,300,000đ từ Dự án “*Together We Fight*”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), triển khai chương trình công tác năm 2024 của Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động tình nguyện theo các đợt cao điểm theo kế hoạch thường niên như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè<sup>11</sup>, Chương trình Xuân tình nguyện<sup>12</sup>, Chương trình Tháng ba biên giới<sup>13</sup>, Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày làm việc tốt toàn cầu trong 06 tháng đầu năm 2024<sup>14</sup>.

### **1.5. Tình nguyện thúc đẩy việc sử năng lượng sạch – môi trường bền vững**

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, tiếp tục duy trì mô hình tình nguyện hiệu quả, Nhóm từ thiện Fly To Sky tiếp tục triển khai Chương trình “*Đổi sách lấy cây*” năm 2024 nhằm vận động cộng đồng tham gia quy đổi sách, giấy các loại đổi lấy cây xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả về nhiều mặt. Năm 2024 là năm thứ 6 Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai thực hiện chương

---

<sup>9</sup> Năm 2024, là năm thứ 03 Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai chiến dịch, tổ chức 24 điểm tiếp nhận tại 06 tỉnh, thành phố (Gia Lai, Lâm Đồng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội) với sự đồng hành của Đội Công Tác Xã Hội – THPT Lưu Hữu Phước, CLB Cộng Đồng LGBT Đà Lạt, Tây Ninh Pride, CLB Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts và Biệt đội An sinh xã hội; Thời gian phát động, công bố chiến dịch: Ngày 14/02/2024 (tức ngày mừng 05 Tết âm lịch); Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 17/01/2024 đến ngày 10/3/2024 (tức từ ngày mừng 8 đến ngày 01 tháng 02 âm lịch); Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyên tay” năm 2024 khép lại với sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng qua đó đón nhận bánh kẹo, thực phẩm, mứt tết từ hơn 1000 tổ chức, cá nhân khắp cả nước và có sự đồng hành, lan tỏa của hơn 150 đại sứ cộng đồng, 10 đại sứ truyền thông của chiến dịch. Qua đó phân loại và trao tặng được 710 suất bánh, kẹo trao tặng cho 710 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại biên giới tại 03 tỉnh Gia Lai, Long An, Điện Biên.

<sup>10</sup> Đã hỗ trợ được đợt 01 cho 05 em thiếu nhi tại Mái ấm Truyền tin.

<sup>11</sup> Kế hoạch số 11-KH/BCN-24/FTS, ngày 05/4/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024

<sup>12</sup> Tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch số 25-KH/BCN-23/FTS, ngày 26/10/2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024.

<sup>13</sup> Kế hoạch số 04-KH/BCN-24/FTS, ngày 20/02/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024.

<sup>14</sup> Kế hoạch số 05-KH/BCN-24/FTS, ngày 18/3/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày làm việc tốt (Good Deeds Day) năm 2024

trình. Chương trình tổ chức từ ngày 11/5/2024 đến ngày 28/7/2024 với hơn 33 điểm đổi tại 08 tỉnh, thành phố khắp cả nước (Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh) cùng với sự tài trợ chính của GUfoods, Tre Việt, Vstar Việt Nam, Soganic, Thế giới túi vải, 1life và Thương hiệu mỹ phẩm thuần dưỡng từ gạo ITMF và hơn 30 đơn vị đồng hành, phối hợp<sup>15</sup>.

Phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam triển khai Chiến dịch nhặt rác bảo vệ môi trường năm 2024 tại tỉnh Đồng Nai theo Kế hoạch số 17-KH/BCN-24/FTS, ngày 29/6/2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm thu hút đồng đảo tình nguyện viên, công nhân viên tham gia<sup>16</sup>.

Nhóm cũng lồng ghép vào nội quy các chương trình, chiến dịch tình nguyện, xây dựng cho tình nguyện viên thói quen 4T (Tự chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế)<sup>17</sup>.

Tiếp tục phát triển Dự án “Chiến sĩ lọc nước” đã hỗ trợ 02 công trình giếng khoan cho 02 trường học tại tỉnh Gia Lai<sup>18</sup>.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 15-KH/BCN-22/FTS, ngày 08/9/2022 về việc phối hợp tuyên truyền, thực thi pháp luật và thực hiện các biện pháp để bảo vệ động vật hoang dã, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)<sup>19</sup> để hỗ trợ khảo sát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, trong đó tập trung các chiến dịch như: Nói không với thuốc từ động vật hoang dã, Nói không với phóng sinh động vật hoang dã tại các cơ sở tôn giáo,....; trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Tính đến ngày 25/6/2024 (hết tuần 06), Chương trình đã tiếp nhận hơn 12,25 tấn sách, giấy các loại, 781 cuốn vở, 15.270 sản phẩm quần áo cũ, 1621 gấu bông, đồ chơi thiếu nhi, thu hút hơn 5.000 người và hơn 1400 tình nguyện viên tham gia Chương trình.

<sup>16</sup> Tổ chức chiến dịch nhặt rác, dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại 01 tuyến đường trên địa bàn xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, trao tặng 06 thùng rác và công trình bảng hiệu tuyên truyền về nhặt rác, cùng nhau bảo vệ môi trường.

<sup>17</sup> Từ chối: Khuyến khích không sử dụng các sản phẩm không thân thiện với môi trường, đặc biệt áp dụng trong trường hợp các sản phẩm, đặc biệt là nhựa dùng 1 lần, được phân phát miễn phí và rộng rãi. Tiết giảm: xem xét những nhu cầu thiết yếu và những nhu cầu nào có thể cắt giảm. Hạn chế: ưu tiên sử dụng sản phẩm dùng 1 lần, sản phẩm thân thiện với môi trường. Tái sử dụng: Cố gắng sử dụng nhiều lần các sản phẩm giúp tối đa hóa chức năng và giá trị của sản phẩm trong vòng đời, tăng hiệu quả sử dụng và giảm chi phí cho mỗi lần sử dụng. Tái chế: quá trình rác thải hoặc vật liệu không cần thiết (phế liệu) thành vật liệu mới với khả năng ứng dụng đem lại lợi ích cho con người. Đây là một giải pháp thay thế cho việc thải rác thông thường, nó có thể giúp tiết kiệm vật liệu cũng như giảm việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

<sup>18</sup> Ngày 29/6/2024, Phối hợp cùng UBND huyện Đak Đoa, Hội Nhân Đạo Thiện Tâm và Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tỉnh Gia Lai tổ chức Hành trình Thiện nguyện “Gắn kết trái tim – Lan tỏa yêu thương” tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Trong khuôn khổ hành trình, Đoàn đã tổ chức khánh thành 02 công trình giếng nước sạch cho Trường TH Đak Sơ Mei và Trường TH&THCS Phạm Hồng Thái thuộc các xã khó khăn Đak Sơ Mei, xã Hải Yang.

<sup>19</sup> Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) được thành lập vào năm 2000, là một tổ chức trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động với mục tiêu chấm dứt tình trạng buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ ĐVHD.

<sup>20</sup> Trong khuôn khổ Chương trình “Đổi sách lấy cây”, Fly To Sky và ENV tiếp tục phối hợp để tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức Bảo vệ động vật hoang dã, ra mắt thêm sản phẩm quy đổi mới Bookmark Kẹp sách bảo vệ động vật hoang dã ENV và Sticker/Poster/Card về bảo vệ động vật hoang dã ENV, trưng bày gian hàng giới thiệu, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm.

## **1.6. Tình nguyện hỗ trợ giáo dục đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ**

Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*” và các hoạt động thi đua chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2024), Ban Chủ nhiệm Nhóm đã xây dựng kế hoạch số 04-KH/BCN-24/FTS, ngày 20/02/2024 về việc tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 nhằm kêu gọi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa thành viên, tình nguyện viên với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc; Tuyên truyền sâu rộng trong thành viên, tình nguyện viên, thanh niên về truyền thống “*Đền ơn đáp nghĩa*”, “*uống nước nhớ nguồn*” của dân tộc; thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên, tình nguyện viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2024 đã được tổ chức thành công từ ngày 05/3/2024 – 31/3/2024 tại các xã biên giới thuộc **03 tỉnh** Gia Lai, Điện Biên và Bình Phước, với tổng giá trị quà trao tặng **395,200,000đ<sup>21</sup>** (*Ba trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm đồng*)<sup>22</sup>.

Nhóm từ thiện Fly To Sky cũng tổ chức **02** hành trình cho **100** đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên đến với cột mốc biên giới và trao tặng **10** cờ Tổ quốc cho lực lượng biên phòng<sup>23</sup>, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thành viên, tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”. Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “*Tự hào một dải non sông*” theo Công văn số 73-CV/BCN-23/FTS, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.

## **2. Công tác hỗ trợ, định hướng phát triển toàn diện đối với thanh niên tình nguyện**

---

<sup>21</sup> Tại Bình Phước trị giá 184,000,000đ; Tại Gia Lai trị giá 160,000,000đ; Tại Điện Biên 51,200,000đ.

<sup>22</sup> Thông qua chương trình đã trao tặng 870 suất quà cho người dân và thanh thiếu nhi khó khăn tại địa phương; Khánh thành 02 công trình Thư viện Bò câu trắng với hơn 1150 đầu sách, hỗ trợ cho hơn 700 em học sinh được tiếp cận với sách, truyện, lan tỏa văn hóa đọc cộng đồng; Tổ chức 10 gian hàng 0 đồng và 03 gian hàng trò chơi tạo không khí, không gian sinh hoạt, giao lưu, kết nối với người dân, thanh thiếu nhi tại biên giới; Công trình thư viện Bò Câu Trắng trao tặng 02 kệ sách và 500 cuốn sách, truyện thiếu nhi trường TH Đinh Bộ Lĩnh; Công trình Thư viện Bò câu trắng và tặng 02 kệ sách, 02 bản đọc sách và 600 cuốn sách, truyện thiếu nhi., truyện cho Điểm trường Làng Mít Kom 1 thuộc Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

<sup>23</sup> Chi nhánh TP.HCM tổ chức hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới Đồn Biên phòng phòng xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới Đồn biên phòng xã Sen Thượng, tỉnh Điện Biên.



Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 03-KH/BCN-22/FTS, ngày 08/02/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky giai đoạn 2022 – 2025 (Dự án phát triển năng lực tình nguyện viên Debiwi - Giai đoạn 2), trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm đã tổ chức **02** buổi tập huấn<sup>24</sup> dành cho cán bộ quản lý chủ chốt Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp và phân công, giới thiệu tham gia **10** tập huấn, hội nghị, kỹ năng, khóa học; Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng chỉ đạo các cấp Nhóm duy trì mô hình gặp gỡ, động viên, chia sẻ với thành viên mới để định hướng, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, từ đó góp phần tạo động lực đề học hỏi, năng lực trong hoạt động tại Nhóm; Đồng thời đang phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu phương án mời các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội có kinh nghiệm để tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực tình nguyện. Thông qua đó góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, thành viên, tình nguyện viên Nhóm từ thiện Fly To Sky, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thành viên, tình nguyện viên. Phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy thanh niên tình nguyện tài năng. Khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên tình nguyện có tài năng phát huy năng lực, cống hiến cho đất nước.

Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” toàn cầu (Good Deeds Day<sup>25</sup>), Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCN-24/FTS vào ngày 18/3/2024 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày làm việc tốt (Good Deeds Day) năm 2024, qua đó Chi nhánh Gia Lai đã Tổ chức Ngày hội làm việc tốt năm 2024 tại Gia Lai - Chủ đề “Hạnh phúc từ trái tim” tại bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai<sup>26</sup>.

Ngày 18/3/2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành kế hoạch số 06-KH/BCN-24/FTS về việc tổ chức Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” năm 2024. Năm 2024 là năm thứ 04 Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức cuộc thi<sup>27</sup>. Cuộc thi là nơi mà mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm, hành trình làm việc tốt của bản thân mình hoặc những câu chuyện ý nghĩa mình từng chứng kiến từ những người xung quanh nhằm lan tỏa thông điệp sống đẹp, những giá trị

---

<sup>24</sup> Kế hoạch số 08-KH/BCN-24/FTS, ngày 30 tháng 3 năm 2024 và Kế hoạch số 15-KH/BCN-24/FTS, ngày 15 tháng 6 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky với đa dạng các chủ đề được triển khai.

<sup>25</sup> "Ngày làm việc tốt" là sự kiện thường niên hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp, đã diễn ra trong suốt 15 năm qua ở khắp nơi trên thế giới. Phong trào này được khởi nguồn ở Israel từ năm 2007 bởi Shari Arison – nữ thương nhân và nhà từ thiện người Israel gốc Mỹ. Tính đến năm 2021, "Ngày làm việc tốt" đã được tổ chức tại 108 quốc gia với 3.900.000 tình nguyện viên cùng với hàng triệu dự án lớn nhỏ khác nhau.

<sup>26</sup> Kế hoạch số 02-KH/BCN-24G/FTS, ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai, qua đó Chi nhánh Gia Lai đã trao tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân nhi khó khăn đang chữa trị tại bệnh viện, đồng thời tổ chức Sinh nhật tháng 4 và giao lưu cùng các bệnh viện nhi. .

<sup>27</sup> Cuộc thi diễn ra từ ngày 24/3/2024 đến ngày 16/4/2024 thu hút hơn 70 bài dự thi với 02 hình thức bài viết và video clip, thông qua đó thu hút 100.000 lượt tiếp cận, hơn 30.000 lượt tương tác với các bài viết trên fanpage của Cuộc thi, 6 đại sứ truyền thông là KOLs.

tích cực đến đến với cộng đồng và xã hội. Thông qua đó góp phần thúc đẩy các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ chọn làm những việc tử tế, tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước; Bên cạnh đó, duy trì fanpage “*Tôi làm việc tốt*” để chia sẻ mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.

Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng đã có chỉ đạo các chi nhánh, ban, đội, đơn vị trực thuộc trong các cuộc họp đẩy mạnh việc xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên tình nguyện rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: tích cực cung cấp thông tin, kiến thức, giới thiệu, kết nối thanh niên tình nguyện với các hoạt động nghệ thuật, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Dự án định danh gương mặt số cho thủ lĩnh tình nguyện Nhóm từ thiện Fly To Sky – Chủ đề “*Tôi là FTSers*”<sup>28</sup> - Xây dựng website (trang thông tin điện tử) cá nhân cho các thủ lĩnh tình nguyện của Nhóm từ thiện Fly To Sky và các hoạt động nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, thành viên, tình nguyện viên ban hành theo Kế hoạch số 27-KH/BCN-24/FTS, ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.

### **3. Công tác quản lý các hoạt động tình nguyện và vận hành Nhóm từ thiện Fly To Sky**

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã hoàn thiện việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc, đồng thời thường xuyên rà soát để hỗ trợ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, thành viên, tình nguyện viên đảm bảo phù hợp với năng lực và đặc thù của từng địa phương, đơn vị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp Nhóm có lập trường, bản lĩnh, nhiệt huyết, có năng lực, trí tuệ, tính xây dựng, trung thành, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các quy định về tình nguyện viên và quy định về cán bộ quản lý Nhóm từ thiện Fly To Sky.

Các cấp Nhóm đã quan tâm, nắm bắt, hỗ trợ đưa thành viên, tình nguyện viên trẻ, có tố chất, tiềm năng, nhiệt huyết bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt tại các cấp Nhóm, tham mưu tổ chức tuyển dụng, thu hút thành viên, tình nguyện viên giỏi, xuất sắc, tài năng trẻ vào các vị trí phù hợp trong hệ thống các cấp Nhóm, nghiên cứu cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời cán bộ quản lý không đáp ứng được yêu cầu; Đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên tình nguyện trên mạng Internet và các diễn đàn, mạng xã hội.

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã Tham mưu xin ý kiến các cơ quan chủ quản, cố vấn sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của

---

<sup>28</sup> Ban Chủ nhiệm Nhóm đã triển khai thành công 02 trang biên tập Định danh gương mặt số đối với 02 anh, chị (Lê Văn Phúc và Nguyễn Thị Ngọc Bích).

Nhóm từ thiện Fly To Sky (sửa đổi, bổ sung)<sup>29</sup>. Thường xuyên rà soát đề hỗ trợ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, thành viên, tình nguyện viên đảm bảo phù hợp với năng lực và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình tiêu biểu trong công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện. Nhiều tình nguyện viên tiêu biểu có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vinh dự được Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn, Hội, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia và các tỉnh, thành phố vinh danh, tặng giấy chứng nhận cùng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu, qua đó góp phần động viên, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiêu biểu đã có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kêu gọi các tầng lớp thanh niên Việt Nam tình nguyện, sẵn sàng chung sức vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc<sup>30</sup>.

Ban Chủ nhiệm Nhóm xác định việc phát triển thành viên mới là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024, đẩy mạnh, thúc đẩy các cấp Nhóm thực hiện chủ trương “1+1” (*mỗi thành viên giới thiệu và hướng dẫn, hỗ trợ được ít nhất một thanh niên tham gia Nhóm*), phát hiện, hỗ trợ tình nguyện viên có nguyện vọng phát triển thành thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn), thường xuyên rà soát số liệu thành viên, tình nguyện viên.

Năm 2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chuyển đổi hoàn toàn sử dụng hệ thống vận hành nội bộ điện tử Smart Office để giải quyết các công việc nội bộ của các cấp Nhóm<sup>31</sup>, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để quản lý, tổ chức, theo dõi thành viên, tình nguyện viên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn, hướng đến chuyển đổi số quốc gia; Hoàn thiện hệ thống và đẩy

---

<sup>29</sup> Quyết định số 02-QĐ/BCN-24/FTS, ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky.

<sup>30</sup> Tính đến tháng 06 năm 2024, các cấp Nhóm tổ chức cấp hơn 168 giấy chứng nhận, đề xuất các cơ quan, ban ngành, trung ương cấp 40 giấy chứng nhận, 19 giấy khen; giới thiệu nhiều thành viên, tình nguyện viên đạt các danh hiệu cao quý khác tại địa bàn hoạt động; Có 09 cán bộ quản lý chủ chốt là tình nguyện viên xuất sắc, tiêu biểu của Quý được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tôn vinh, khen thưởng trong các hoạt động 06 tháng đầu năm 2024;

Anh **Lê Văn Phúc** - Người sáng lập, Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Phó Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam, Sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG-HCM) vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt và biểu dương trong khuôn khổ Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024. Hoạt động diễn ra đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); vinh dự là 1 trong 50 nhân vật Việc tử tế tiêu biểu toàn quốc được gặp Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch.

<sup>31</sup> Quyết định số 01-QĐ/VPT-23/FTS, ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc Ban hành Hướng dẫn sử dụng tính năng S.Request để xin ý kiến và duyệt văn bản cấp Tổng do Chi nhánh trình trên phần mềm Smart Office; Quyết định số 01-QĐ/VPGL-23G/FTS, ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai về việc Ban hành Hướng dẫn sử dụng tính năng S.Request để xin ý kiến và duyệt văn bản Chi nhánh trình trên phần mềm Smart Office.

manh sử dụng triệt để, có hiệu quả phần mềm Smart Office của Nhóm từ thiện Fly To Sky. Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm đã thường xuyên lồng ghép, tổ chức hướng dẫn cho thành viên, tình nguyện viên vận hành chi tiết phần mềm Smart Office; Tăng cường chuyển đổi số trong công tác vận hành, điều hành của các cấp Nhóm.

Thường xuyên định hướng nội dung hoạt động và hỗ trợ các cấp Nhóm, các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc xây dựng mạng lưới, hoàn thiện tổ chức bộ máy để phát triển bền vững, nghiên cứu các phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm, các nước áp dụng cho công tác Nhóm; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Nhóm. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của thành viên, tình nguyện viên, thanh niên.

Các cấp Nhóm đã tăng cường vận động nguồn lực cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Nhóm và công tác phát triển, vận hành Nhóm<sup>32</sup>.

Tăng cường tính chủ động, mở rộng không gian sáng tạo cho cơ sở. Đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng. Đổi mới đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là về tư duy, trình độ và phong cách làm việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ quản lý và tổ chức. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo nhanh, chính xác, giảm tải số lượng văn bản. Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng đã ban hành phiếu trình đơn giản, tinh gọn thay cho tờ trình phức tạp, thuận tiện cho công tác tổ chức

Tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình tiêu biểu trong công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện<sup>33</sup>. Đổi mới công tác tôn vinh - khen thưởng, đảm bảo động viên kịp thời, tôn vinh đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ các hoạt động tình nguyện tại Nhóm; Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, họp thường kỳ, hoạt động các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc các cấp theo hướng tăng cường chuyển đổi số.

Ngày 14/12/2023, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định số 71-QĐ/BCN-24/FTS về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky<sup>34</sup>. Qua đó cơ bản đã hoàn thành chức

---

<sup>32</sup> 06 tháng đầu năm 2024, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức các hoạt động cộng đồng với tổng giá trị đạt 1.601.363.000đ

<sup>33</sup> Ban Chủ nhiệm Nhóm đã tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương, khen thưởng trong khuôn khổ hoạt động Ngày hội tình nguyện “Xuân gắn kết” - Gặp mặt & Tri ân tình nguyện viên nhân dịp Tết Nguyên Đán – Xuân Giáp Thìn năm 2024 ban hành theo Kế hoạch số 03-KH/BCN-24/FTS, ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ban Chủ nhiệm Nhóm

<sup>34</sup> Trong 06 tháng đầu năm, Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm đã bổ nhiệm 10 Cán bộ quản lý chủ chốt lãnh đạo Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm (bao gồm 01 Phó Chánh Văn phòng, 01 Thư ký Tổng Chủ nhiệm (vẫn đang trong giai đoạn thử việc), 01 Thư ký Phó Tổng Chủ nhiệm Nhóm và 07 Trưởng Phòng)

năng tham mưu, giúp việc Ban Chủ nhiệm Nhóm trong tổ chức, điều hành công việc của Văn phòng Nhóm từ thiện Fly To Sky; phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Nhóm, là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ Ban Chủ nhiệm, Thường trực Ban Chủ nhiệm Nhóm.

#### **4. Công tác truyền thông**

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo công tác truyền thông trên đa dạng các nền tảng, sở hữu đa dạng các nền tảng truyền thông, mạng xã hội, bao gồm Facebook, TikTok, Instagram, Website, Youtube, trong đó có **19** trang Fanpage Facebook của các Chi nhánh, chương trình, dự án và chiến dịch của Nhóm<sup>35</sup>. Nhìn chung, nền tảng của Nhóm cũng đã nhận được một lượng tương tác, quan tâm nhất định từ cộng đồng. Các trang được Nhóm khai thác và cung cấp mỗi thông tin chuyên biệt về các Chương trình, Chiến dịch do Nhóm tổ chức đảm bảo mạch bài đăng được kết nối và rõ ràng, dễ theo dõi. Bên cạnh đó để đẩy mạnh tương tác của các trang, Nhóm đã triển khai, tổ chức một số trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút thành viên, tình nguyện viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng, làm theo như: tổ chức các minigame lồng ghép vào các Chương trình (Chương trình “Đổi sách lấy cây” 2024) giúp vừa tăng lượt tiếp cận, tương tác, vừa lan toả được thông điệp của Chương trình đến cộng đồng; vận động chụp ảnh đại sứ cộng đồng tại Chiến dịch cộng đồng "Tết chuyên tay" năm 2024... được hưởng ứng và lan tỏa một cách mạnh mẽ.

Bên cạnh những bài đăng duy trì mạch truyền thông của các trang mạng xã hội, Nhóm còn tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động thanh niên tình nguyện. Tuyên dương, khen thưởng những tấm gương tình nguyện tiêu biểu của Nhóm, đưa tin lan tỏa về các thủ lĩnh tình nguyện đến cộng đồng. Đồng thời, để tăng độ phủ sóng, Nhóm luôn mời những cá nhân có ảnh hưởng tích cực đến

---

<sup>35</sup> 19 trang Facebook bao gồm: Nhóm từ thiện Fly To Sky – Fly To Sky Charity Organization, Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai, Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh TP. HCM, Đổi sách lấy cây, Màn hình chia sẻ - Screen Share, Triệu túi an sinh – Nhóm từ thiện Fly To Sky, Food Drive Vietnam, Dự án Lớp học miễn phí Smile Class, Quà chia sẻ, Triệu bữa cơm, Bán Hàng Gây Quỹ - Nhóm từ thiện Fly To Sky, Tôi làm việc tốt, Chiến sĩ lọc nước – Nước sạch vì cộng đồng, Fly+Healthbox, Xuân sum vầy - Vé chuyên tay, Tủ sách Bò câu trắng, Lê Văn Phúc, YouthBooks – Mỗi tuần một cuốn sách, Học bổng Cánh Chim Xanh

cộng đồng làm đại sứ truyền thông<sup>36</sup>. Nhìn chung, Nhóm nhận được một lượng tương tác ổn định trong 06 tháng đầu năm 2024<sup>37</sup>.

Ngoài ra, để định hướng và duy trì các tuyến bài truyền thông, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị truyền thông thuộc Nhóm giúp cho các tuyến bài đăng được rõ ràng, liên tục<sup>38</sup>. Bên cạnh đó, thành viên các đơn vị Truyền thông trực thuộc luôn tích cực đưa tin, thiết kế các ấn phẩm tăng độ nhận diện của các Chiến dịch, Chương trình của Nhóm (thiết kế frame avatar...).

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã có hơn 100 bài báo, phóng sự truyền hình, bản tin từ các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin về các hoạt động tình nguyện của Nhóm từ thiện Fly To Sky.

## 5. Công tác hợp tác, phối hợp

Thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng)<sup>39</sup> do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát động trong triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng xã hội tình nguyện. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã có chủ trương mạnh mẽ, chỉ đạo các chi nhánh, các ban, đội, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ký kết hơn 40 Kế hoạch phối hợp, biên bản ghi nhớ với các cơ sở Đoàn Hội, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình... để triển khai mở điểm các Chiến dịch, Chương trình, Dự án do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức trong 06 tháng đầu năm 2024 tại các tỉnh toàn quốc.

Nhóm đã chủ động kết nối, phối hợp cùng các tổ chức chuyên môn, các chuyên gia để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện.

---

<sup>36</sup> Trong Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2024 Nhóm đã mời được MC – VJ – Voice Talent Khánh Tường, Content Creator Nguyễn Hoàng Nguyên, Biên tập viên – MC Phương Thảo, MC – Voice Talent Xuân Quỳnh, Nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam - Nguyễn Ngọc Ánh, Hoa Khôi Đại sứ ASEAN - Đoàn Ngọc Hân, Á Vương - Nguyễn Quốc Trí, Nam Vương - Nguyễn Lê Duy Bảo, Content Creator - Trung Thảo Mai, Ca sĩ - Á Quân Hãy nghe tôi hát 2021 - Phan Như Thùy, Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2015 - MC Kiều Ngân, Content Creator - Nguyễn Dương Phúc, Travel Blogger - Kỳ Anh Nguyễn, Ca sĩ - Quán quân Giọng hát Việt 2017 - Ali Hoàng Dương làm đại sứ truyền thông. Mời được “Cô tiên nhỏ” của những mảnh đời khó khăn Nguyễn Đỗ Trúc Phương, cô giáo một chân Nguyễn Thị Minh Tâm, thầy giáo dạy Tiếng Anh cho học sinh nghèo - Trường Chân Sang, Thạc sĩ tâm lý khuyết tật - Đặng Hoàng An, Cô giáo xương thủy tinh - Ngọc Tâm, Đình Thị Thanh Bình – Dũng sỹ “Nghìn việc tốt” cấp Quốc gia 2023 trong cuộc thi Chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” năm 2024.

<sup>37</sup> Kết quả đạt được hơn 550.000 lượt tiếp cận trên facebook và website, hơn 85.000 lượt tương tác các bài đăng, thu hút thêm 4.651 lượt thích mới trên các trang truyền thông Facebook của Nhóm.

<sup>38</sup> Kế hoạch số 01-KH/BCN-24/FTS, ngày 09 tháng 01 năm 2024 về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2024; kế hoạch số 13-KH/BCN-24/FTS về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

<sup>39</sup> Liên kết lực lượng: Thanh niên với nông dân, công nhân, phụ nữ, công an, quân đội...; Liên kết địa bàn: nông thôn, đô thị, vùng, miền, địa phương; Liên kết cộng đồng: Tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát; các tổ chức, cá nhân.

## **6. Nhiệm vụ với vai trò là Thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia**

Với vai trò là thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam<sup>40</sup> (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Nhóm từ thiện Fly To Sky và các Chi nhánh trực thuộc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của tình nguyện viên và Quy chế Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, chú trọng sự chín chu, nghiêm túc, chuyên nghiệp, hoàn thiện, thiết thực, bền vững, đạt hiệu quả cao, phấn đấu trở thành câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, xứng đáng là thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia.

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã xin ý kiến chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện từ Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia các khu vực và Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam, tham gia 100% các hoạt động do Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức, định hướng tham gia; Thường xuyên đồng hành, hỗ trợ các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia.

## **7. Công tác thực thi Pháp luật**

Nhóm đã tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh niên.

## **8. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024**

1. Hơn **3.000** thành viên, tình nguyện viên được tham gia các hoạt động tình nguyện do Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp tổ chức, phối hợp, triển khai.

*Kết quả:* Hơn **5500** thành viên, tình nguyện viên được tham gia các hoạt động tình nguyện do Nhóm từ thiện Fly To Sky các cấp tổ chức, phối hợp, triển khai, đạt tỷ lệ **183,3%**

2. Vận động ít nhất **03** tỷ đồng hỗ trợ cho người dân, thanh thiếu nhi.

*Kết quả:* Trong 06 tháng đầu năm 2024, các cấp Nhóm đã vận động, trao tặng **1.601.363.000 đồng** hỗ trợ cho người dân, thanh thiếu nhi, đạt tỷ lệ **53,4%**.

5. Ít nhất **30.000** người dân, thanh thiếu nhi được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, phối hợp, triển khai.

*Kết quả:* **20.000** người dân, thanh thiếu nhi được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, phối hợp, triển khai, đạt tỷ lệ **66,7%**.

---

<sup>40</sup> Còn gọi là Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

6. Phân đầu kết nạp bổ sung ít nhất **100** thành viên chính thức.

*Kết quả:* 06 tháng đầu năm 2024 Nhóm kết nạp thêm mới **12** thành viên chính thức (tình nguyện viên dài hạn), đạt tỷ lệ **12,0%**.

7. **100%** cán bộ quản lý các cấp Nhóm được tham gia các khóa tập huấn, khóa học, diễn đàn, liên hoan để phát triển năng lực tình nguyện.

*Kết quả:* **40%** cán bộ quản lý các cấp Nhóm được tham gia các khóa tập huấn, khóa học, diễn đàn, liên hoan để phát triển năng lực tình nguyện.

8. **100%** các cấp Nhóm triển khai hiệu quả phần mềm Smart Office và áp dụng các giải pháp đề số hóa trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

*Kết quả:* **100%** các cấp Nhóm triển khai hiệu quả phần mềm Smart Office và áp dụng các giải pháp đề số hóa trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

9. Tham gia **100%** các hoạt động do Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Nam tổ chức; Hưởng ứng tối thiểu **50%** các hoạt động do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát động.

*Kết quả:* Tham gia **100%** các hoạt động do Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên và khu vực miền Nam tổ chức; Hưởng ứng **80%** các hoạt động do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát động.

10. **100%** các nền tảng trực tuyến của Nhóm từ thiện Fly To Sky được triển khai có hiệu quả, thu hút hơn **200.000** lượt tiếp cận.

*Kết quả:* **100%** các nền tảng trực tuyến của Nhóm từ thiện Fly To Sky được triển khai có hiệu quả, thu hút hơn **550.000** lượt tiếp cận, đạt tỷ lệ **275%**.

11. **100%** các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc các cấp Nhóm tổ chức họp thường kỳ ít nhất **01** lần mỗi tháng.

*Kết quả:* **40%** các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc các cấp Nhóm tổ chức họp thường kỳ ít nhất **01** lần mỗi tháng.

12. **100%** đối tác, nhà tài trợ được phân công chăm sóc, kết nối, hỗ trợ thường xuyên, đảm bảo quyền lợi.

*Kết quả:* **90%** đối tác, nhà tài trợ được phân công chăm sóc, kết nối, hỗ trợ thường xuyên, đảm bảo quyền lợi.

13. **100%** cán bộ quản lý chủ chốt các cấp Nhóm được cung cấp, sử dụng hệ thống email công và được giới thiệu, tiếp cận, hỗ trợ tham gia, đào tạo để nâng cao năng lực điều phối, quản lý, tổ chức các hoạt động tình nguyện.

*Kết quả:* **100%** cán bộ quản lý chủ chốt các cấp Nhóm được cung cấp, sử dụng hệ thống email công và được giới thiệu, tiếp cận, hỗ trợ tham gia, đào tạo để nâng cao năng lực điều phối, quản lý, tổ chức các hoạt động tình nguyện.

14. **100%** các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc các cấp Nhóm có tài khoản email sao lưu.

*Kết quả:* **100%** các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc các cấp Nhóm có tài khoản email sao lưu.



16. **100%** các chương trình, dự án, chiến dịch dài hạn của các cấp Nhóm được theo dõi, phát triển, duy trì thường xuyên.

*Kết quả:* **60%** các chương trình, dự án, chiến dịch dài hạn của các cấp Nhóm được theo dõi, phát triển, duy trì thường xuyên.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thực hiện chủ đề năm 2024 “*Cùng Fly To Sky tình nguyện vì một Việt Nam tương lai 05 KHÔNG: không thiếu nước sạch - vệ sinh, không thiếu chăm sóc y tế cơ bản, không thiếu sinh kế, không thiếu giáo dục phổ thông, không thiếu sự hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường*”, công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024 cơ bản đã bám sát trọng tâm vào các nội dung hoạt động do Ban Chủ nhiệm Nhóm đề ra, các cấp Nhóm đã sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho cộng đồng. Việc triển khai thực hiện chương trình, dự án, chiến dịch tình nguyện sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phát huy tính xung kích của thanh niên tham gia xây dựng phát triển xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội; Duy trì hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, phát huy vai trò của nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Nhóm đến thành viên, tình nguyện viên, thanh niên và người dân.

*Tuy nhiên*, công tác công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2024 còn có một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Các hoạt động triển khai, theo dõi, quản lý, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm các cấp chủ yếu trên môi trường trực tuyến, thông qua mạng xã hội, không làm việc tập trung xuyên suốt nên có việc, có thời điểm còn chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Công tác vận động nguồn lực để triển khai các dự án, chương trình, chiến dịch của các cấp Nhóm còn gặp nhiều khó khăn; Điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Nhóm nhiều nơi còn thiếu, tác động trực tiếp đến chất lượng của hoạt động Nhóm.

- Do thực tiễn là tổ chức tình nguyện, phi lợi nhuận, phần lớn cán bộ quản lý là người trẻ, chưa được đào tạo chuyên nghiệp nên kỹ năng, kinh nghiệm của cán bộ quản lý Nhóm, thành viên chủ chốt chưa nhiều, chưa chủ động, sáng tạo, chưa đạt hiệu quả cao, còn xảy ra sai sót nhiều.

- Đa số thành viên chính thức là học sinh, sinh viên nên thời gian cân đối giữa việc học tập và tham gia các hoạt động còn chưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hoạt động của Nhóm.

Trên đây là toàn bộ báo cáo Sơ kết Chương trình công tác tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky 06 tháng đầu năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Đỗ Thị Kim Hoa – Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Đề B/c);
- Đ/c Lý Thị Hồng Trị - Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực Tây Nguyên (Đề B/c);
- Đ/c Trương Văn Vũ - Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực miền Nam (Đề B/c);
- Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Đề B/c);
- Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực Tây Nguyên, miền Nam (Đề B/c);
- Ban Chủ nhiệm Nhóm;
- Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trực thuộc;
- Các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc;
- Ban Quản lý các Dự án các cấp;
- Ban Tổ chức, Ban Quản lý, Ban Điều hành các Chương trình, Dự án, Chiến dịch các cấp;
- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp;
- Lưu: VP.

**TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM  
TỔNG CHỦ NHIỆM**

**Lê Văn Phúc**